



ปีที่ 44 ฉบับที่ 125 วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ม.ราชภัฏนครฯ หยุดการเรียนการสอน และการสอนชดเชย

นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โดยวิธีคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้ห้องเรียนเป็นห้องสอบและอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กำกับการสอบในวันดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงประกาศหยุดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 และกำหนดให้มีการเรียนการสอนชดเชยในลำดับวันที่ 16 แทน

ส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3 ในการดำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้สถานที่และอาจารย์จำนวนมาก เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว และกำหนดให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน ประสงค์จะลงข่าว
ผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E-mail
pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสาร
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มรภ.นศ. สืบสานงานบุญทานไฟ นศ.-ชุมชนร่วมเนืองแน่น

ประเพณีทำบุญทานไฟ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 9 มกราคม โดยจัดร่วมกับกิจกรรมสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้เป็นครบรอบ 57 ปี ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะมีพิธีทำบุญให้ทานไฟแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การตักบาตรพระสงฆ์ 57 รูป พิธีสักการะเจ้าพ่อมหาชัย และพิธีสถาปนามหาวิทยาลัย

ประเพณีการทำบุญให้ทานไฟเป็นประเพณีของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยมีความเชื่อกันว่า จะเป็นโอกาสหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนได้นัดหมายพร้อมกันในตอนเช้ามืด เพื่อร่วมทำบุญเลี้ยงพระรวมทั้งร่วมรับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างสามัคคีในหมู่คณะแล้ว ยังส่งผลให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เพราะการตื่นนอนตอนเช้าตรู่จะได้รับอากาศบริสุทธิ์สดชื่นเบิกบาน และเมื่อได้ปฏิบัติตามประเพณีแล้วย่อมทำให้เกิดความสบายใจในผลบุญที่ตนได้กระทำ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานต่อไป

อาจารย์ปุระเชษฐ์ บุญยัง อาจารย์ผู้สอนรายวิชานครศรีธรรมราช หนึ่งในคณะกรรมการผู้จัดงาน ให้ข้อมูลว่า การทำบุญให้ทานไฟเป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อก่อนจะจัดกันที่วัดใดวัดหนึ่ง และต่อมา ย้ายมาจัดที่มหาวิทยาลัย เพราะนักศึกษาจำนวนมาก เมื่อก่อนกิจกรรมทำบุญให้ทานไฟจะจัดที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และเมื่อมีการสร้างพระพุทธรูปสังขารก็ได้มีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานเสียใหม่

อาจารย์ปุระเชษฐ์ กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยจัดงานเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคมเพราะจะมีอากาศหนาวเย็น ชาวบ้านก็จะก่อไฟให้พระสงฆ์ได้รับความอบอุ่น จากนั้นก็จะมีการทำอาหารร้อนมาถวายพระสงฆ์ เช่น ขนม นม เนย ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย สำหรับปีนี้ครบรอบ 57 ปี แล้ว งานทำบุญให้ทานไฟของชาวราชภัฏนครฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ของทุกปี รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเฉลิมฉลองพระพุทธรูปสังขาร การสักการะเจ้าพ่อมหาชัย การตักบาตรพระสงฆ์ ซึ่งการทำบุญให้ทานไฟครั้งนี้จะทำให้เกิดอานิสงส์จากการทำบุญ เกิดความสามัคคี เกิดสติปัญญาดี มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เพราะในการตื่นนอนตอนเช้าจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์

ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ สังข์บุญญา หนึ่งในคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาเห็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข มีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนเข้าร่วมกันอย่างหลากหลาย ถือเป็นโอกาสสืบสานประเพณีการทำบุญให้ทานไฟให้คงอยู่กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชต่อไปทุกๆ ปี

เช่นเดียวกับ นายนราศักดิ์ นาคปลัด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพราะไม่เคยรู้จักหรือร่วมประเพณีทำบุญให้ทานไฟมาก่อนรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ และยังได้เห็นถึงความสำคัญในประเพณีการทำบุญให้ทานไฟ โดยมีผู้เข้าร่วมมากมายถือเป็นความประทับใจที่หาที่ไหนไม่ได้

ด้านการจัดเตรียมอาหารเพื่อถวายพระสงฆ์และประกอบการจัดกิจกรรม นางสาววรรณดี ชันชู นายกสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า ทางสโมสรนักศึกษา ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยได้ประสานงานกับ 5 หลักสูตรในคณะ เพื่อจัดเตรียมอาหารที่จะใช้ในกิจกรรม สำหรับสโมสร ก็ได้ทำซาลาเปามาบริการเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะได้อิ่มท้องและอิมบุญกันถ้วนหน้า

นายนพรัตน์ แก่นจันทร์ รองกองกิจกรรมอาสาพยาบาลนาคบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวเสริมว่า ปีนี้มีคนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมาก เพราะครบรอบ 57 ปี ของมหาวิทยาลัย และเป็นการเฉลิมฉลองพระพุทธรูปทองคำ ทางหน่วยพยาบาลนาคบุตรก็ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกภายในงาน

นอกจาก จะได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่นแล้ว ประชาชนชาวบ้านโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกัน นางพิมพ์ภา สุพรรณดี เผยว่า ได้เข้าร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย และทำบุญให้ทานไฟทุกปี ปีนี้ก็มีประชาชนเข้าร่วมมากเหมือนทุกครั้งที่ได้จัด มหาวิทยาลัยก็ได้มีการเตรียมอาหารคาวหวานไว้เป็นจำนวนมากเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในวันนี้

ด้านนางทองนิต อินทขุด ซึ่งเป็นชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนและของสังฆทาน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีรายได้เหมือนทุกๆ ปี เพราะมีผู้เข้าร่วมงานมากมาย การทำบุญให้ทานไฟแต่ละปีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะมีความยิ่งใหญ่มาก โดยในเฉพาะในปีนี้ก็จะมี การเฉลิมฉลองพระพุทธรูปทองคำขึ้น จึงทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นด้วย

การจัดกิจกรรมทำบุญให้ทานไฟของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงยังคงได้รับการร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันจัดกิจกรรม และจะสืบสานประเพณีดีงามนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป



ฉลอง ไชยแก้ว นักศึกษาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ รายงาน



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ตะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 ตรงกับวันขึ้น
14 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง

เริ่มข่าวแรกด้วยการเก็บตกบรรยากาศกิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา คณะ
และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมา บางส่วนก็
ได้ออกจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

เช่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีนี้ออกไปจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้านศรีธรรมราช นำทีมโดยคณบดี หัวหน้าสำนักงาน ผู้บริหารคณะ และตัวแทนอาจารย์และ
นักศึกษาทุกสาขาวิชา จัดกิจกรรมบันเทิง มอบของขวัญ และอาหารว่างหรรษา แซมเบอร์เกอร์จากแมค
โดนัลด์ เช่นเดียวกับหลักสูตรสถิติสารสนเทศศาสตร์/สถิติประยุกต์ นำทีมโดย ผศ.ชนิษฐา กิรติภัทร
กาญจน์ ไปจัดกิจกรรมมอบความสุขแก่เด็กๆที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชเช่นเดียวกัน
ส่วนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีได้ยกทีมออกไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการและกิจกรรมวัน
เด็ก ที่สถานีวิจัยโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆและผู้
ปกครองอย่างเนืองแน่นจริงๆ

ด้านคณะวิทยาการจัดการจัดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีนี้ได้ได้รับความ
ร่วมมือจากหลักสูตรต่างๆ ในคณะ จัดกิจกรรม อาทิ จัดซุ้มเล่นเกม การแจกรางวัลให้เด็กๆ บนเวที
การแสดงจากตัวแทนนักศึกษา โดยทางคณะได้จัดเตรียมของรางวัลไว้มอบให้เด็กๆ เป็นจำนวนมาก
บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เช่นเดียวกับคณะครุศาสตร์ ตั้งเต็นท์จัดกิจกรรมมอบความสุข ความรู้
ความสนุกแก่เด็กๆบริเวณหน้าสำนักงานคณะกันคึกคัก

อาจารย์วิเชียร ทองสิน ผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แต่ผ่านการเลือกตั้งในลำดับที่ 2 ผากบทุกลอนสั้นๆซึ่งๆถึงแพนๆว่า “ขอขอบคุณ ทุกเสียง ที่ใช้สิทธิ
ขอกราบนิต ชิดเท้า ชาวเบอร์สาม ใจต่อใจ ยังอุ่นใจ ไม่รู้ยาม ใจเบอร์สาม ยังศรัทธา ประชาคม”

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ขอเชิญสมาชิกผู้สนใจสมัคร
เป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ สำนักงาน
สหกรณ์ฯ และกำหนดให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ซึ่งจะ
กำหนดประชุมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดดี ๆ “เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนยังมีอดคน ฉะนั้นจึงอย่า
ประมาท” สวัสดิ์ตะ